
 
 
 

 
 

ประเด็นข่าว หมายเหตุ 

          นโยบาย   

โครงการพาหมอไปหาประชาชนฯ 
     สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ, สยามรัฐ, มติชน) เว็บไซต์ (มติชน, ไทยรัฐ, thebangkokinsight, acnews ,Hfocus, 
thecoverage, thailandplus, thaitodaynews, thaigov) 
     - นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัด สธ. กล่าวว่า โครงการพาหมอไปหาประชาชนฯ มีเป้าหมายให้ประชาชนในพ้ืนท่ีห่างไกล
ทุรกันดารได้มีโอกาสการเข้าถึงบริการทางการแพทย์เฉพาะทาง บริการคัดกรองโรคและความเจ็บป่วยที่เป็นปัญหาสุขภาพ
สำคัญเพิ่มขึ้น ภาพรวมตั้งแต่วันท่ี 14 ม.ค. 67 ดำเนินการแล้ว 70 ครั้ง ครอบคลุม 62 จังหวัด โดยบริการคลินิกเฉพาะทาง 7 
คลินิกหลัก 58 คลินิกเสริม มีการคัดกรองมะเร็งเต้านมสูงสุด 3.1 แสนคน และอัลตราซาวนด์ตับและท่อน้ำดี 7 ,299 ราย 
ล่าสุดดำเนินการใน 6 พื้นที่ ได้แก่ 1.รพ.หันคา จ.ชัยนาท  2.รพ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 3.ม.เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จ.
สกลนคร 4.รพ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 5.รพ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ และ 6.รพ.เชียงคำ จ.พะเยา และในวันท่ี 8 มิ.ย. 67 จะจัดที่
เขตสุขภาพท่ี 11 อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา มีคลินิกเฉพาะทาง 7 คลินิกหลัก 12 คลินิกเสริม  

 

30 บาทรักษาทุกที ่
     สื ่อที ่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ, เว็บไซต์ (มติชน , ไทยรัฐ, ผู ้จัดการ, ฐานเศรษฐกิจ, สยามรัฐ, newtv, sondhitalk, 
thecoverage, thebetter) 
     - น.ส.ตรีชฎา ศรีธาดา โฆษก สธ. ฝ่ายการเมือง เผยผลการสำรวจความคิดเห็นประชาชนต่อโครงการ 30 บาทรักษาทุกที่
ด้วยบัตรประชาชนใบเดียว เป็นนโยบายที่ประชาชนมีความพึงพอใจมากถึงมากที่สุด ร้อยละ 68.4 ถือเป็นความภาคภูมิใจของ
รัฐบาล และคนในสธ. ทั้งส่วนกลางและภูมิภาค ภาคเอกชน รวมถึง อสม. ที่มีส่วนร่วมในการจัดส่งยาไปถึงบ้านผู้ป่วยอย่าง
รวดเร็ว ขณะนี้คก.อยู่ในระยะที่ 3 ดำเนินการแล้วในเขตสุขภาพที่ 1, 3, 4, 8, 9, 12 และจะขยายระยะที่ 4 ให้ครอบคลุมทั้ง
ประเทศภายในปีนี้ 
     สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ facebook 
     - เพจ Dr. Dark โพสต์ถึงผลสำรวจดังกล่าวว่า คก.ไปรอดเพราะหน้างาน ถ้า สธ. และสปสช. จะเคลมผลงาน ช่วยหันมาดู 
กทม. ด้วย 
     สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, hfocus, thecoverage) 
     - ทพ.ธงชัย วชิรโรจน์ไพศาล อุปนายกทันตแพทยสภา คนที่ 1 เผยว่า อนุกรรมการประสานงาน คก.ยกระดับ 30 บาท 
รักษาทุกท่ีด้วยบัตรประชาชนใบเดียวของทันตแพทยสภา ได้ประชุมและเห็นว่าควรต้องมีการทำวิจัยเกี่ยวกับบริการทันตกรรม 
ในกลุ่มคลินิกทันตกรรมภาคเอกชนที่เข้าร่วมเป็นหน่วยบริการสาธารณสุขวิถีใหม่ในระบบบัตรทอง 30 บาท เพื่อประเมินผล
การให้บริการทันตกรรมว่าได้ผลดีหรือไม่ คาดใช้เวลา 2 ปี จะเห็นผลเชิงประจักษ์ 

 

แก้ปัญหายาเสพติด 
     กัญชา 
     สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ข่าวสด, สยามรัฐ) เว็บไซต์ (แนวหน้า, คมชัดลึก, มติชน, ข่าวสด, สยามรัฐ, เดลินิวส์, ผจก., 
thebangkokinsight, NBT, amarin, thaipbs, workpoint23, topnews, newstv, js100, thereporters, INN, one31, 
ch7, brighttv, sondhitalk, nation) 
     - นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.มท. กล่าวถึงกรณีที่ลูกพรรคภูมิใจไทย ท้วงติงที่นายสมศักดิ์ เทพสุทิน 
รมว.สธ. จัดเสวนาการนำกัญชากลับไปเป็นยาเสพติด โดยนำเฉพาะกลุ่มที่สนับสนุนมาร่วมเวที ถือว่าผิดหลักวิชาการ ว่า  
ให้ สธ. ซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องดูข้อมูลดีกว่า และเป็นเรื่องของผู้ที่สนับสนุน ให้ว่ากันโดยมีหลักฐานทางวิชาการจะดีที่สุด ซึ่งเมื่อ 2 
ปีท่ีผ่านมาการลงนามถอดกัญชาออกจากยาเสพติดเป็นไปตามคำแนะนำของ คกก.ป.ป.ส. ดังนั้นจะเปลี่ยนกลับเป็นยาเสพติด
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ต้องมีข้อมูลใหม่ ทั้งนี้จะนำร่าง พ.ร.บ. กัญชาของ สธ. ตามที่นพ.ชลน่าน อดีตรมว.สธ. เคยร่างไว้มาพิจารณาก็ได้ และใช้ข้อมูล
ทางวิชาการ เพราะกฎหมายถือเป็นทางออกของทุกอย่าง 
     - นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.สธ. แจงเหตุไม่เชิญกลุ่มต้านกัญชากลับเป็นยาเสพติดร่วมเวทีสัมมนา เพราะเกรงว่าจะปะทะ
คารมกัน แล้วจะฟังไม่รู้เรื่อง ยืนยันไม่ได้ทะเลาะกับนายอนุทิน เพราะความปรารถนาเป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยหากยึด
ตามนโยบายของรัฐบาลเน้นเรื่องการแพทย์ สุขภาพ เศรษฐกิจ และนายกฯ ระบุให้กัญชาเป็นยาเสพติด แต่หากจะใช้ด้าน
การแพทย์หรือนำไปผสมเครื่องดื่ม อาหารต่าง ๆ ต้องทำเรื่องขออนุญาต เพราะมองได้ว่าเป็นเรื่องทางเศรษฐกิจ  และการ
ออกเป็นกฎกระทรวงจะต้องทำประชาพิจารณ์ ขออย่านำไปโยงกับประเด็นอ่ืน เช่น การห้ามสูบบุหรี่ การดื่มแอลกอฮอล์ อย่า
นำมาเปรียบเทียบกัน  โดยขณะนี้เรามีตัวเลข และสถิติมากมาย เกี่ยวกับผลกระทบของกัญชา เรื่องไอคิว ค่าใช้จ่ายในการดูแล
รักษา ซึ่งหลังจากนี้จะให้โฆษกท่ีเกี่ยวข้องกับเรื่องกัญชาช้ีแจง  
     สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, ข่าวสด, กรุงเทพธุรกิจ, ประชาติธุรกิจ, สวพ.91, linetoday, tnnthailand, trueid, 
opt-news, bugaboo, thestandard, thecoverage) 
     -ศ.นพ.ไชยรัตน์ เพิ่มพิกุล ประธานราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย ออกประกาศหนุน 'กัญชา' กลับเป็นยาเสพ
ติดประเภทที่ 5 เหมือนเดิม โดยให้ควบคุมเข้มงวด และใช้ทางการแพทย์เท่านั้น พร้อมกันนี้ขอเชิญชวนอายุรแพทย์ทุกท่าน 
ร่วมกันให้ความเห็นสนับสนุน โดยร่วมลงช่ือ โดยวิธีการสแกนคิวอาร์โคด ภายในวันท่ี 8 มิถุนายน พ.ศ. 2567 
    สื ่อที ่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผ ู ้จ ัดการ, ไทยโพสต์, เดลินิวส์, แนวหน้า, innnews, linetoday, newtv. Sondhitalk, 
topnews, news1live) 
     -ศ.ดร.นพ.ปัตพงษ์ เกษสมบูรณ์ หน่วยเวชศาสตร์ครอบครัว คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้ความเห็นต่อ
กรณีที่มีความพยายามนำกัญชากลับไปเป็นยาเสพติด ว่า ไม่เห็นด้วย กัญชามีประโยชน์มากกว่าโทษ ปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น ก็
ควบคุมได้ ไม่จำเป็นต้องเอากลับไปเป็นยาเสพติด เราปลดล็อกมาแล้ว ก็ต้องมองไปข้างหน้า นี่คือพืชสมุนไพร นี่คือพืช
เศรษฐกิจ มันจะช่วยลดค่าใช้จ่ายทางการแพทย์ได้มหาศาล และมันคือยารักษาผู้ป่วย เราต้องไปสนับสนุนให้เกิดการใช้อยา่ง
กว้างขวาง เราเห็นประโยชน์แล้วในปัจจุบัน และจะเป็นประโยชน์มากมายมหาศาลในอนาคต เมื่อเราใช้เป็น      
    สานพลังชุมชนล้อมรักษ์  
    สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ hfocus  
    -สสส. จัดเวที “สานพลังชุมชนล้อมรักษ์” พื้นที่เป็นฐานประชาชนเป็นศูนย์กลาง ร่วมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
พื้นที่ภาคเหนือ (เขตสุขภาพที่ 1-3) เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างชุมชน พร้อมจัดนิทรรศการ สื่อสารกระบวนการทำงานใน
พื้นที่ โดยเป็นการจัดประชุมเวทีแรก และจะจัดให้ครบ 4 ภาค เพื่อให้เครือข่ายและชุมชนได้พูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน  
สร้างขวัญกำลังใจ 
     ค่าเสี่ยงภัยโควิด 
     สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ hfocus 
     -นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.สธ.ให้สัมภาษณ์ถึงการติดตามการจัดสรรเงินค่าเสี่ยงภัยโควิด 19 ว่าเป็นเรื่องเก่าที่ต้องทำ
ต่อเนื ่อง ปลัดสธ.ดำเนินการดีอยู ่แล้ว โดยนายกฯ ได้สั ่งการว่าให้ติดตามพิจารณาว่ามีอะไรขาดเหลือก็เสนอได้ ทั ้งนี้ 
งบประมาณดังกล่าวรวมวงเงิน 6,745.64 ล้านบาท เป็นเงินค้างจ่ายบุคลากร ก.ค.64 - ก.ย.65 แบ่งเป็น 2 ช่วง คือ 1.ช่วงก.ค.
64 – ครึ่งเดือนแรก มิ.ย.65 วงเงิน 2,995.95 ล้านบาท และ2.ช่วงครึ่งเดือนหลังมิ.ย.-ก.ย.65 โดยล็อตแรกในส่วนสธ.เบิกจ่าย
ครบ 100% ส่วนนอกสังกัดฯ เบิกจ่ายเกือบ 80% หากส่งเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วนจะไม่สามารถจัดสรรเงินให้ได ้งบท่ีเหลอื
ก็ต้องคืนแผ่นดิน และหากจะมีการอุทธรณ์ก็ต้องพิจารณาตามหลักฐานข้อเท็จจริง ส่วนงบประมาณค้างจ่ายล็อตหลัง สธ.จะ
เสนอของบวงเงินรวม 3,749.69 ล้านบาท เป็นของ สธ. 3,233.18 ล้านบาท นอกสังกัด 516.51  ล้านบาท ตามขั้นตอนต่อไป 
      บรรจุข้าราชการโควิด รอบ 2 
      สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (hfocus, กรุงเทพธุรกิจ) 
     -นายสรรเสริญ นามพรหม ผอ.กองบริหารทรัพยากรบุคคล สป.สธ. เปิดเผยถึงความคืบหน้าการบรรจุข้าราชการโควิด 
รอบ 2 ว่า ตามที่ สธ. ได้ขอรับจัดสรรอัตราข้าราชการตั้งใหม่สำหรับบรรจุข้าราชการโควิด ตั้งแต่วันที่ 2 ก.พ. 65 จำนวน 
27,902 อัตราจาก 63 สายงาน ซึ่ง ครม. มีมติให้สธ.เร่งรัดการบริหารตำแหน่งว่างที่มีอยู่ให้แล้วเสร็จภายใน 1 ปี รวมทั้งต้องมี
อัตราว่างหมุนเวียนไม่เกินร้อยละ 5 ของกรอบอัตรากำลังข้าราชการ ทั้งนี้ สธ.ได้เร่งรัดการบริหารตำแหน่งว่างที่มีอยู่เดิม ทั้ง
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ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค แต่ขณะนี้อัตราว่างที่มียังไม่เป็นไปตามมติ ครม. เนื่องจากเป็นตำแหน่งว่างในกลุ่มที่ต้องสรรหาโดย
การสอบแข่งขัน ซึ่งมีผู้สอบขึ้นบัญชีได้เพียงร้อยละ 2.5 จึงทำให้ยังคงมีอัตราว่างเกินกว่าร้อยละ 5 อย่างไรก็ดี สธ. ร่วมกับ
สำนักงาน ก.พ. และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ได้จัดตั้งคณะทำงานเพื่อพัฒนาข้อเสนอด้านการบริหารงานบุคคลให้มีความ
ยืดหยุ่นคล่องตัวมากยิ่งขึ้น อาทิ การทดลองการจ้างงานบุคลากรทางการแพทย์รูปแบบใหม่ ในลักษณะการจ้างเป็ นชิ้นงาน 
ชั่วโมงการทำงาน การจัดทำข้อเสนอการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเข้ารับราชการในพื้นที่พิเศษ เช่น พื้นที่ห่างไกล ทุรกันดาร 
เป็นต้น 
     ตำแหน่งนักสาธารณสุข 
      สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (hfocus, กรุงเทพธุรกิจ) 
     -นายสรรเสริญ นามพรหม ผอ.กองบริหารทรัพยากรบุคคล สป.สธ. เปิดเผยว่า มติ อ.ก.พ.สธ. เมื่อ 1 มี.ค.67 ได้อนุมัติการ
ปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขเป็นนักสาธารณสุข จำนวน 1 ,495 รายไปแล้วนั้น ล่าสุด อ.ก.พ.สธ. เมื่อ
วันที่ 15 มี.ค. 67 ได้มีมติอนุมัติการปรับปรุงกำหนดตำแหน่งเพิ่ม เติมอีก 3,232 คน อย่างไรก็ตาม จากการสำรวจพบมีผู้
ประสงค์ขอย้ายเปลี่ยนสายงาน 9,442 คน ตรวจสอบพบเป็นผู้มีคุณสมบัติ 6 ,721 คน ซึ่ง อ.ก.พ.สธ.ได้มีมติอนุมัติให้ผู้ที่มี
คุณสมบัติครบตรงตามหลักเกณฑ์ 3,232 คน เข้าสู่กระบวนการย้ายเปลี่ยนสายงานเป็นนักสาธารณสุขได้  คาดว่าทางจังหวัด
จะดำเนินการออกคำสั่งย้ายผู้ที่มีคุณสมบัติได้ภายในเดือน มิ.ย. 67 นี้  สำหรับ 3,498 คนท่ีไม่ได้เข้าสู่กระบวนการย้ายเปลี่ยน
สายงาน จะมีการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลตำแหน่ง และเสนอ ก.พ. พิจารณาแก้ไขหลักเกณฑ์ต่อไป  
    การปรับโครงสร้างอัตรากำลัง 
     สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ thecoverage 
     - นพ.ภาณุมาศ ญาณเวทย์สกุล รองปลัด สธ. ลงนามในหนังสือเรื่องการปรับปรุงภารกิจโครงสร้างและกรอบอัตรากำลัง
หน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาคสังกัด สป.สธ. ถึง ผวจ. ผู้ตรวจฯ สธ. และผอ.สำนักงานเขตสุขภาพที่ 1 -12 ดังนี้ 1. 
เห็นชอบให้ สสจ. มีกรอบอัตรากำลังสายสนับสนุนวิชาชีพในอัตรา 45% ของกรอบสายวิชาชีพที่กำหนดให้มีได้ใน สสจ. และ
ให้มีทันตแพทย์ต่อผู้ช่วยทันตแพทย์ในอัตรา 1 : 1 โดยการกำหนดกรอบอัตรากำลังและการบริหารกรอบอัตรากำลังให้
ดำเนินการ 2. เห็นชอบการทบทวนภารกิจสายงานนิติการ ตำแหน่งนิติกรในโครงสร้าง สสจ. และรพศ./ รพท. เนื่ องจาก
ปัจจุบันมีกฎหมายบัญญัติขึ้นใหม่ และการปรับรูปแบบการทำงานให้ราชการบริหารส่วนภูมิภาคปฏิบัตทิี่สำคัญหลายฉบับ โดย
ภาระงานของนิติกรในกฎหมายมีการเปลี่ยนแปลงไป ทำให้มีการปรับภารกิจเพื่อให้สอดคล้องกับภาระงานจริง  

          ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ  

การแต่งต้ังผู้บริหาร สธ. 
     สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (แนวหน้า, ประชาชาติธุรกิจ) 
    -  ครม.มีมติอนุมัติตามที่ รมว.สธ.เสนอแต่งตั้ง นายชัยวัฒน์ พัฒนาพิศาลศักดิ์ สาธารณสุขนิเทศก์ (นพ.เช่ียวชาญ) สป.สธ. 
ให้ดำรงตำแหน่ง สาธารณสุขนิเทศก์ (นพ.ทรงคุณวุฒิ) สป.สธ. ตั้งแต่วันท่ี 22 ม.ค.67 
     สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ ไทยรัฐ 
     - พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า การแต่งตั้ง นพ.ธนินทร์ เวชชาภินันท์ เป็นรองอธิบดีกรมการ
แพทย์คนใหม่ จากศักยภาพด้านการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการรักษาผู้ป่วยและการปรับภาพลักษณ์ของสถาบันประสาทวทิยา
ให้สะอาดและสวยงาม และมอบหมายให้ดูแลงานด้านการประชาสัมพันธ์และการเสริมสร้างภาพลักษณ์ของกรมการแพทย์  

 

ผลักดันเพ่ิมโทษเมาแล้วขับ 
     สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ สยามรัฐ 
    -นายประศม สุขแสวง ประธานเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ พร้อมสมาชิกเหยื่อเมาแล้วขับ ซึ่งเป็นคนพิการเดินทางมาที่
อาคารรัฐสภา เพื่อยื่นข้อเรียกร้องต่อนายวิสาร เตชะธีราวัฒน์ ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พรบ.ควบคุม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พร้อมข้อเสนอ 3 ข้อ ดังนี้ 1.ขอให้เพิ่มบทลงโทษกับสถานประกอบการ ร้านค้า บุคคลที่ขายเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ให้เด็ก เยาวชนที่อายุต่ำว่า 20 ปี จนนำไปสู่การเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนเมาแล้วขับ และพิสูจน์ได้โดยมี
หลักฐานปรากฎชัด ขอให้ลงโทษสถานหนักทั้งทางแพ่งและอาญา รวมถึงเพิกถอนใบอนุญาตกา รจำหน่ายเครื ่องดื่ม
แอลกอฮอล์ 2.ให้สถานประกอบการ ร้านค้า ที่ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ต้องมีส่วนรับผิดชอบ กรณีปล่อยปละละเลยไม่ห้าม
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ปรามให้ผู้มาใช้บริการเมาแล้วขับไปชนคนจนได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต 3.ให้ผู ้ประกอบการตั้งกองทุนเยียวยาผู้ได้รับ
ผลกระทบจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากการเมาแล้วขับ 
    สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ innnews 
    - นายวิสาร เตชะธีราวัฒน์ ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ฉบับที่…….. 
พ.ศ…… รับหนังสือจากตัวแทนมูลนิธิเมาไม่ขับ พร้อมรับฟังทุกด้านทั้งจากผู้ประกอบการและฝ่ายรณรงค์  จะเร่งนำเข้าสู่การ
พิจารณาของสภาในสมัยประชุมหน้า เชื่อมั่นว่าหากผ่านความเห็นชอบจากสภาจะส่งผลดีต่อสังคมไทย ทั้งนี้ ข้อเรียกร้องบาง
ข้อได้พิจารณาไปบ้างแล้ว ซึ ่งในชั ้นกรรมาธิการทั ้ง 42 คนนี ้ จะทำให้เกิดความเป็นธรรมและดีที ่สุ ด อย่างไรก็ตาม 
คณะกรรมาธิการฯ จะเข้าพบนายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.สธ. เพื่อสะท้อนปัญหาของกฎหมายว่ามีอะไรที่จะต้องเพิ่มเติมและ
การสนับสนุนจากภาครัฐ  
สถานการณ์โควิด 
     สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, สยามรัฐ) 

- นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิกฯ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ กล่าวถึงสถานการณ์ 
โควิด 19 ขณะนี้เหมือนกับโรคระบบทางเดินหายใจทั่วไป ความรุนแรงลดมาโดยตลอด คนมีภูมิต้านทานมากขึ้นทั้งจากวัคซีน 
และการติดเชื้อตามธรรมชาติ ล่าสุดพบเกือบร้อยละ 90 ติดเชื้อแล้ว ส่วนที่ยังไม่เคยติดเชื้อส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุที่ไม่ได้ออก
จากบ้าน โดยมักระบาดมากในฤดูฝนหรือช่วงที่นร.เปิดเทอม ส่วนใหญ่อาการน้อยเห็นได้จากจำนวนผู้ป่วยที่ต้องรักษาใน รพ. 
รวมถึงผู้เสียชีวิต คาดว่าปี 67 จะมีผู้เสียชีวิตไม่เกิน 300 ราย และปีต่ อ ๆ ไปความรุนแรงของโรคจะลดลงอีก ส่วนวัคซีน  
สปสช.ไม่ได้รับงบประมาณจัดหา และมีความจำเป็นต่ำลง คนที่แข็งแรงดี ไม่มีโรคประจำตัวไม่จำเป็น เหมาะสำหรับกลุ่ม
เปราะบาง ได้แก่ ผู้สูงอายุมากกว่า 70 ปี ผู้มีโรคประจำตัว ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง รวมถึงผู้ไม่เคยรับวัคซีน ซึ่งกรณีที่เคยรับเข็มล่าสุด
นานเกิน 1 ปีแล้วรับอีกเพียง 1 ครั้ง   

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (Facebook) 
    - เพจ Dr.Dark กล่าวถึงสถานการณ์วัคซีนโควิดปัจจุบันไม่มีวัคซีนฟรีให้บริการแล้ว บุคลากรทางการแพทย์หรือประชาชน
ถ้าจะฉีดต้องเสียค่าใช้จ่ายเองและวัคซีนมีราคาแพง สปสช.ไม่มีให้บริการและไมม่ีการการอ้างอิงเหตุผลตามหลักวิชาการ แต่ใช้
เหตุผลด้านงบฯ โดยอ้างอิงจากราคาของกรมบัญชีกลาง เนื่องจากวัคซีนมีความจำเป็นน้อยลง ทำให้หลายบริษัทลดกำลังการ
ผลิตวัคซีนลง ราคาขายก็แพงขึ้นตามไปด้วย   

 

เปิดศูนย์ส่องกล้องระบบทางเดินอาหาร 
     สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ hfocus 
     - พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า ปัจจุบันผู้ป่วยที่มารับบริการส่องกล้องตรวจลำไส้ใหญ่และไส้
ตรงของ รพ.มะเร็งสุราษฎร์ธานี มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงได้ขยายบริการเป็นศูนย์ส่องกล้องระบบทางเดินอาหารแหง่
ใหม่ท่ีอาคารผู้ป่วยนอก 80 ปี กรมการแพทย์ ขยายบริการประชาชน คลี่คลายปัญหาการรอคิวตรวจนาน  
     - พญ.นิธิมา ศรีเกตุ ผอ.รพ.มะเร็งสุราษฎร์ธานี กล่าวเพิ่มเติมว่า รพ. ได้พัฒนาทักษะความรู้ประสบการณ์ให้แก่บุคลากร 
จัดโครงการการทำหัตถการส่องกล้องตัดติ่งเนื้อขนาดใหญ่จากผนังทางเดินอาหาร โดยไม่ต้องผ่าตัดเปิดแผลหน้าท้อง สามารถ
รักษามะเร็งทางเดินอาหารระยะเบื้องต้นให้หายขาดได้ อาการปวดน้อย ฟ้ืนตัวได้เร็ว 

 

ข่าวปลอม 
    สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ antifakenewscenter   
    -  สถาบันโรคทรวงอก กรมการแพทย์ ตรวจสอบข้อมูลทานวิตามินบีเป็นประจำก่อนนอน ช่วยป้องกันโรคหัวใจ เป็นข้อมูล
เท็จ และชี้แจงว่า บุคคลทั่วไปที่ไม่มีภาวะขาดวิตามินบี การกินวิตามินบีเสริมไม่ช่วยป้องกันโรคหัวใจ การกินอาหารใหส้มดุล
ครบ 5 หมู่ ร่างกายจะได้รับวิตามินบีอย่างเพียงพอ ไม่จำเป็นต้องกินวิตามินเสริม 

 

สมัชชาอนามัยโลก 
    สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ บ้านเมือง 
    - ดร.นพ.ไพโรจน์ เสาน่วม รองผู้จัดการกองทุน สสส. เป็นผู้แทนไทยเข้าร่วมเป็นวิทยากรในการประชุมคู่ขนาน ( Side 
Event) ของสมัชชาอนามัยโลก สมัยที่ 77 (WHA77) เรื ่อง "Salt Reduction: The Key Ingredient for More Effectie 
Food Policies"  ที่ประชุมได้หารือสถานการณ์การบริโภคโซเดียมที่มีผลต่อสุขภาพ มีผู้เชี่ยวชาญระดับนานาชาติจากหลาย
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หน่วยงาน รวมทั้ง WHO ได้นำเสนอภาพรวมสถานการณ ์ถึงแม้ว่าหลายประเทศมีความก้าวหน้า ในการทำงานด้านโภชนาการ 
แต่การลดปริมาณโซเดียมในอาหารยังคงล่าช้า เมื่อเทียบกับเป้าหมาย โดยมีเพียง 5% ของประเทศที่ดำเนินนโยบายอย่าง
ครอบคลุม และยังไม่สามารถบรรลุเป้าหมายการลดปริมาณโซเดียมลง 30% ภายในปี 2568  อย่างไรก็ตาม นานาชาติและ 
WHO ยอมรับประเทศไทย เป็นหนึ่งในประเทศช้ันนำของเอเชียท่ีขับเคลื่อนการลดโซเดียมอย่างจริงจัง  
วันสิ่งแวดล้อมโลก 
    สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (สำนักข่าวอิศรา. ผจก.) 
    - คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) ได้เผยแพร่สารเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2567 ระบุว่า ปัจจุบัน 
ปัญหาหมอกควันและฝุ่นละออง PM 2.5 ปรากฏการณ์เอลนีโญ และลานีญา การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ (climate 
change) คุกคามและส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ประชากร โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางซึ่งมีอุปสรรคในการเข้าถึงสิทธิและ
สวัสดิการขั้นพื้นฐาน เช่น ที่อยู่อาศัย การรับบริการสาธารณสุข การเข้าถึงและร่วมใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ 
อาหารและน้ำที่สะอาด พร้อมย้ำว่าสิทธิในสิ่งแวดล้อมที่ดีเป็นสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน และขอให้ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วม
อนุรักษ์ ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ โดยคำนึงถึงการพัฒนาท่ียั่งยืน เพื่อคุณภาพชีวิตและความ
เป็นอยู่ท่ีดีของทุกคน       

 

มหาเถรสมาคม สั่งห้ามทุกวัดบังคับตรวจหาเชื้อเอชไอวีก่อนบวช 
    สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ ( amarintv. ) 
    -  มหาเถรสมาคมตอบรับข้อเสนอแนะของ กสม. เรื่องการให้ทุกวัดงดการบังคับให้ผู้สมัครบรรพชาอุปสมบทเป็นพระภิกษุ 
ต้องแสดงผลการตรวจสุขภาพและการตรวจหาเชื้อเอชไอวี (HIV) เนื่องจากเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม ลิดรอนโอกาส
ในการเข้าถึงเสรีภาพในการปฏิบัติธรรมตามหลักศาสนาพุทธ  พร้อมทำหนังสือแจ้งไปยังทุกวัด ให้ยกเลิกการตรวจเชื้อเอชไอวี
ก่อนบวช ตั้งแต่เดือน เม.ย.67   

 

ชาวบ้านสุดจะทน ชายสติไม่ดีเปิดลำโพงเสียงดัง รบกวนนานนับ 10 ปี    
     สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ข่าวสด, มติชน, ch3, ch7, ch8, one31, brighttv, linetoday) 
     - นายเอกภพ เหลืองประเสริฐ ที่ปรึกษา รมว.มหาดไทย และผู้ก่อตั้งเพจสายไหมต้องรอด พร้อมด้วย ว่าที่ ร.ต.ธนกฤต 
จิตรอารีรัตน์ ผู้ช่วย รมว.สธ., จนท.ตำรวจ สน.บางนา, จนท.สำนักงานเขตบางนา, แพทย์จาก รพ.สมเด็จเจ้าพระยา ฯลฯ ลง
พื้นที่ตรวจสอบคอนโดมิเนียมแห่งหน่ึงในซอยอุดมสุข แขวงบางนา เขตบางนา กทม. หลังมีชาวบ้านร้องเรียนผ่านเพจสายไหม
ต้องรอด ว่า มีชายสติไม่ดี ชอบเปิดเสียงลำโพงดัง ระยะหลังจะเปิดเสียงดังมากกว่าปกติ รบกวนชาวบ้านในชุมชนมานานกว่า 
10 ปี เคยแจ้งมาแล้วทุกหน่วยงานแต่ไม่มีใครช่วยเหลือได้ จึงตัดสินใจขอความช่วยเหลือกับเพจสายไหมต้องรอดให้นำตัวชาย
คนดังกล่าวไปรักษา โดย ร.ต.ธนกฤต ได้อาสาเจรเป็นคนแรก แต่ไม่เป็นผล ต่อมา 13.10 น. ชายดังกล่าวได้เดินออกมาจาก
ห้องโดยพกอาวุธปืน ทีมงานสายไหมต้องรอดจึงช่วยกันควบคุมตัว จะนำตัวไปรักษา สถาบันจิตเวชสมเด็จเจ้าพระยา และส่ง
ตัวให้จนท.ตำรวจดำเนินคดีต่อไป       

 

สั่งหยุดกิจการโรงงานผลิตสินค้าปรุงรสไม่มีใบอนุญาต 
    สื่อที่นำเสนอ : นสพ.เดลินิวส์   เว็บไซต์ (เดลินิวส์, innnews) 
    -นายดิชา คงศรี ผอ.เขตประเวศ กล่าวถึง ความคืบหน้าการตรวจสอบโรงงานผลิตสินค้าปรุงรสปลอมท่ีตั้งในพื้นที่  ส่งขาย
ตลาดนัด-ร้านค้าทั่ว กทม. ว่า หลังตำรวจสอบสวนกลางเข้าดำเนินการตามกฎหมาย เจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ ได้เข้า
ตรวจสอบพบการประกอบกิจการผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุสารปรุงแต่งอาหารที่ไม่ได้รับการอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพของผู้บริโภค เบื้องต้นไม่พบเครื่องจักรหรือผลิตภัณฑ์ปรุงรสในอาคาร พบแต่บรรจุภัณฑ์ที่ยัง
ไม่ได้ใช้และเกลือหลายกระสอบ และอาคารหลังดังกล่าวไม่ได้ขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ หรือขอ
อนุญาตจัดตั้งสถานท่ีจำหน่ายหรือสะสมอาหาร จึงสั่งให้หยุดประกอบกิจการจนกว่าจะได้รับใบอนุญาตจากท้องถิ่น   

 

จ.แม่ฮ่องสอน เตรียมลงเสาเอกอาคาร รพ.ศรีสังวาลย์ 
     สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ chiangmainews 
    -นายชูชีพ พงษ์ไชย ผวจ.แม่ฮ่องสอน ประชุมกับรอง ผอ.รพ.ศรีสังวาย์ รองนพ.สสจ. นายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน และ
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อติดตามความก้าวหน้าการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอกอุบัติเหตุและบำบัดรักษา ขนาด 5 ชั้น ของรพ.
ศรีสังวาลย์ พ้ืนท่ีใช้สอย 13,424 ตารางเมตร และมีโครงสร้างอาคารต้านแผ่นดินไหว ใช้งบก่อสร้าง 377 ล้านบาท  คาดว่าจะ
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ลงนามสัญญาการก่อสร้างในเดือนมิ.ย.67 และจะลงเสาเอกภายในเดือน ก.ค. ซึ่งเป็นเดือนมหามงคลในงานเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 
เห็ดพิษ 
    สื่อที่นำเสนอ :   เว็บไซต์ ch7 
    -สสจ.เลยแจ้งเตือนเห็ดพิษ หลังเมื่อวันที่ 4 มิ.ย.67 มีรายงานชาวบ้านเสียชีวิต 1 คน และมีผู้ป่วย 4 คน ในอ.ภูเรือ จาก
การกินเห็ดระโงก พร้อมให้หลีกเลี่ยงการกินเห็ดที่ไม่รู้จัก ไม่แน่ใจ ไม่รู้ที่มาและชนิดของเห็ด ปรุงให้สุกก่อนกิน แต่เห็ดบาง
ชนิดความร้อนไม่สามารถสลายพิษได้ แนะนำการปรุงอาหาร ให้เก็บเห็ดไว้ 1 ดอกเพื่อเป็นตัวอย่างในการตรวจพิสูจน์หากป่วย
หรือพบอาการผิดปกติ และไม่ควรนำเห็นป่ามาปรุงรวมกันเพราะจะแยกชนิดเห็ดไม่ได้ ทั้งนี้ อาการเมื่อกินเห็ดพิษ ได้แก่ มึนงง 
ปวดศีรษะ คลื่นไส้อาเจียน ปวดเกร็งท้อง ท้องเสีย มีไข้ ชักไม่รู้สึกตัว ควรรีบพบแพทย์ เพราะอาจมีอาการรุนแรงถึงขั้น
เสียชีวิตได้       

 

ไข้หวัดนก 
    สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (กรุงเทพธุรกิจ, linetoday) 
    -  ข้อมูล WHO รายงานการพบไข้หวัดนกตดิมาสู่คนอย่างน้อย 8 สายพันธ์ุ และมสีัญญาณบ่งบอกว่าไวรัสกำลังยกระดับ 2 
เหตุการณล์่าสดุ คือ คนติดไข้หวัดนก H5N1 จากการสัมผสัวัวที่สหรัฐอเมริกา และรายงานเด็กท่ีเดนิทางกลับมาจากประเทศ
อินเดีย ติดเชื้อไข้หวัดนกเป็นรายแรกของออสเตรเลีย จำเป็นต้องจับตาดูวิวัฒนาการของเชื้อไวรัสทีอ่าจพัฒนาไปสูไ่ข้หวัดนก
ติดต่อจากคนสู่คน โดยอีกไม่นานจะมีวัคซีนไข้หวัดนก ชนิด mRNA ซึ่งมีการวิจยัพัฒนาแล้ว พบวา่กระตุ้นภูมิคุ้มกันไดด้ีใน
สัตว์ทดลอง แต่ในคนมีประสิทธิภาพต่ำ อาจใช้คุมการระบาดไดไ้มด่ีเท่าวัคซีนโควดิ ส่วนประเทศไทยมีการระบาดของไขห้วัด
นก H5N1 เมื่อปี 2547 และมีรายงานพบผู้ติดเช้ือรายล่าสุดเมื่อปี  2550    

 

อายุขัยเฉลี่ยของมนุษย์เพ่ิมขึ้น 6.2 ปี 
     สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ theopener 
    -การศึกษาชิ้นใหม่โดยสถาบัน Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME) ประกาศอายุขัยเฉลี่ยของมนุษย์
ทั่วโลกเพิ่มขึ้น 6.2 ปี นับตั้งแต่ปี 1990 แม้จะมีผู้คนเสียชีวิตจำนวนมากในช่วงการระบาดของโรคโควิด-19 อายุขัยเฉลี่ยของ
มนุษย์มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นมาตลอด เนื่องจากเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่พัฒนามากขึ้นและการเข้าถึงการรักษาพยาบาลของคน
ส่วนใหญ่ทั่วโลก โดยเฉพาะคนที่อาศัยอยู่ในประเทศท่ีพัฒนาแล้วมีโอกาสรอดชีวิตมากกว่าเมื่อ 100 ปีก่อนหรือก่อนหน้านั้น 

 

 


